



## สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

ถนน โปศรี อ.เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐

โทร. ๐๔๒ - ๒๒๒๔๔๗ (อัตโนมัติ) โทรสาร ๐๔๒ - ๒๔๔๐๙๙

[www.udonlandoffice.go.th](http://www.udonlandoffice.go.th) , Facebook Page สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

### ขอประชาสัมพันธ์การเดินสำรวจข้อมูลพื้นที่ตักค้างการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จังหวัดอุดรธานี

ด้วยกรมที่ดิน จะจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๘๐ เพื่อแก้ปัญหาการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ตักค้างการสำรวจและในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านการลดความเหลื่อมล้ำโดยการกระจายการถือครองที่ดิน กรมที่ดินได้จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่ตักค้างการเดินสำรวจเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๘๐ ต่อไป

ดังนั้น สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี จึงขอให้ ราษฎรที่ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินโดยไม่มีหลักฐาน สำหรับที่ดินในพื้นที่ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ ซึ่งไม่ใช่ที่ดินสาธารณประโยชน์หรือที่ราชพัสดุ ที่ป่าไม้ทุกประเภท(เขตป่าไม้ถาวร เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าอนุรักษ์ เขตป่าชายเลน) ที่สวนห้ามเข้า เขตปฏิรูปที่ดินและที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ ในจังหวัดอุดรธานี ไปพบผู้ปกครองพื้นที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ) ในแต่ละท้องที่ที่ดินของท่านตั้งอยู่ เพื่อแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่ดินพร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่สำนักงานที่ดินได้มอบให้กับผู้ปกครองท้องที่ทุกแห่งแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการของราษฎรที่ร้องขอให้มีการเดินสำรวจในท้องที่ส่งให้กรมที่ดินนำไปตรวจสอบในเบื้องต้นก่อนว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินให้ได้หรือไม่

อนึ่ง การเดินสำรวจในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลความต้องการของราษฎรที่ร้องขอให้เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามรายละเอียดพื้นที่เท่านั้น โดยแต่ละจังหวัดจะทำบัญชีรายละเอียดข้อมูลพื้นที่ตักค้างการเดินสำรวจเป็นตำบลและอำเภอส่งให้กรมที่ดินตรวจสอบในเบื้องต้นก่อนว่า สามารถดำเนินการออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่ หากพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นที่ดินของรัฐที่มีข้อจำกัดทางกฎหมายไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ กรมที่ดินจะแจ้งให้จังหวัดทราบและนำมาชี้แจงทำความเข้าใจและเสนอแนะแนวทางต่อราษฎรและหน่วยงานปกครองในพื้นที่เกี่ยวกับการขอรับสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลพื้นที่ต่อไป หากผลการตรวจสอบเบื้องต้น ที่ดินที่ร้องขอไม่อยู่ในเขตที่ดินของรัฐมีลักษณะเป็นกลุ่มและมีปริมาณมากเพียงพอที่จะตั้งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯได้ กรมที่ดินจะทำแผนปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อให้ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ เป็นผู้เข้าดำเนินการ หากพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นกลุ่มย่อยและอยู่กระจัดกระจาย จะพิจารณาให้สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก เป็นผู้ดำเนินการ ต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี จาก  
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี